

สนพ. เปิดแคมเปญ “รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชั่ววี” ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2015



ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิด
บูธกิจกรรม “รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชั่ววี” ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2015 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 58 ณ
ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา ดารา-นักร้อง
มาร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้

ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง
โดยเฉพาะหลอดไฟ LED และเครื่องปรับอากาศ ฉลากเบอร์ 5 ที่ผ่านการทดสอบแบบ SEER โดยจะมีการให้ความรู้
หลักการการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งสองชนิด การเลือกใช้ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หรือหน่วยงานที่ได้มีการเปลี่ยนใช้หลอดไฟ LED และได้รับผลประหยัดจากค่าไฟฟ้าที่ชัดเจน รวมทั้งยังมีกิจกรรม
ให้ร่วมสนุกอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมเก่ามาใหม่ไป เพียงนำหลอดไฟเก่าแลกเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED ขนาด 5 วัตต์
จำนวน 500 หลอด ได้ตลอดกิจกรรม กติกาง่ายๆ เพียงแค้ไลค์ แอนด์ แชร์ ผ่าน www.facebook.com/eppohan2

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร เปิดเผยว่า สนพ. ได้รณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านแคมเปญรณรงค์ต่างๆ
 อาทิ รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน และในปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558 – 2579 หรือ
EEP 2015 สนพ. ได้ดำเนินโครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แคมเปญ “รวมพลังหาร 2
เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชั่ววี” รณรงค์เปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในภาคประชาชนและเอกชน ให้ความรู้ความ
เข้าใจการเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเริ่มที่การเลือกซื้อเลือกใช้หลอดไฟ LED เบอร์ 5
ใช้พลังงานน้อย เพราะแปลงไฟฟ้าเป็นแสงสว่างโดยตรง จึงไม่สูญเสียพลังงาน ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 85% มีอายุ
การใช้งานยาวนาน ไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง และเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ที่ผ่านมาทดสอบแบบ SEER ที่ช่วย
ประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 30% รักษาอุณหภูมิได้คงที่ เย็นเร็วทันใจ เครื่องเดินเงียบ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ปัจจุบันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ทั้งด้านอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ประหยัดไฟฟ้าได้
มากขึ้น

“สนพ. มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน โดยจะเริ่มแคมเปญ รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชั่ววี
รณรงค์สร้างความเชื่อมั่นและตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ายุคใหม่ที่มีความทันสมัยและ
ประสิทธิภาพสูง จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปิด ปรับ ปลอดภัย และที่สำคัญ คือ เปลี่ยน มาใช้

อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูง เช่น หลอดไฟ LED และเครื่องปรับอากาศ
ฉลากเบอร์ 5 ที่ผ่านการทดสอบแบบ SEER เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานในประเทศ” ดร.ทวารัฐ กล่าวเพิ่ม
เต็ม

พบกับบูชกิจกรรม “รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดซั้วร์” ได้ที่งานบ้านและสวนแฟร์ 2015 ตั้งแต่วันนี้จนถึง
วันที่ 8 พ.ย. 58 ตั้งแต่ 10.00 – 20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี